

สพท.ไฟเขียวใช้ผลโอเน็ตประเมินวิทยฐานะ

นำเสนอเมื่อ : 26 พ.ค. 2554

สพท.ไฟเขียวใช้ผลโอเน็ตประเมินวิทยฐานะ พร้อมเสนอสุดยอดรางวัล OBEC Awards มอบครูเก่งวิชาการ/บริหารจัดการ/นวัตกรรมและเทคโนโลยี เลขากพฐ.เผยเตรียมกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติเสนอให้ ก.ค.ศ.รับรองพร้อมทั้งรางวัลอื่น ๆ การันตีคุณภาพครูดีผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ว่าที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ไปจัดทำนโยบายขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยใช้คะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งแต่ละ สพท.จะต้องทำแผนของตนเองและติดตามความก้าวหน้า เพราะการเฝ้าระวังติดตามแก้ไขปัญหาแต่ละ สพท.จะแตกต่างกัน

ทั้งนี้ จากผลการประชุมได้ตกลงเรื่องการนำคะแนนโอเน็ตมาใช้ยกระดับคุณภาพเมื่อเร็วๆ นี้ ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ปลายช่วงชั้นที่ 2 คือ ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ สพท.และโรงเรียน จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยภาษาไทย ขั้นต่ำอยู่ที่ 40% ส่วนคณิตศาสตร์ อยู่ที่ 35% แต่หากจะทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จก็จำเป็นต้องเริ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตั้งแต่ ป.3 จุดนี้ สพท.ต้องเอาจริงต้อง x-ray โรงเรียนทั้งหมด 100% ของพื้นที่ ว่ามีโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานว่าอยู่ตรงไหนบ้าง จากนั้นก็ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลทำมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มั่นใจว่าเด็ก ป.3 ในพื้นที่อ่านออก เขียนได้ 100% ซึ่งหากทำได้เป็นการปูทางไปสู่ผลสัมฤทธิ์การเรียนระดับชั้น ป.6 สูงขึ้นรวมถึงส่งผลให้การประเมิน PISA ปีหน้า 2555 ในภาพรวมขยับขึ้นด้วย

นายชินภัทร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม สพท.เห็นว่าควรเชื่อมโยงควรการปฏิบัติงานเพื่อประเมินความดีความชอบประจำปี และประเมินวิทยฐานะของครูและผู้บริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เปิดช่องประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ คือ ประเมินจากผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน โดยส่วนหนึ่งของการประเมินจะมาจากรางวัลที่ครูหรือผู้บริหารได้รับ ซึ่งในการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งหน้า สพท.จะเสนอรายชื่อรางวัลที่ สพท.รับรองให้ ก.ค.ศ.พิจารณารับรองเช่นกัน ซึ่งรางวัลที่รับรองจะต้องเป็นรางวัลระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และเทียบเท่าระดับประเทศซึ่งได้รับจากต้นสังกัด ขณะเดียวกันจะเสนอสุดยอดรางวัลของ สพท.หรือ Obec Awards

ซึ่งขอบข่ายของรางวัลนี้จะครอบคลุมงาน 3 มิติ คือ วิชาการ บริหาร และจัดการ

และนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โดยจากนี้จะไปกำหนดเกณฑ์ว่าผู้จะได้รางวัลดังกล่าวนี้จะต้องมีผลงานขอบเขต ลักษณะใด ใช้เครื่องมือใดชี้วัด
เพราะฉะนั้นต่อไปใครทำผลงานดีก็จะมีผลต่อความดีความชอบการเลื่อนวิทยฐานะของบุคคลนั้น

ที่มา [ASTVผู้จัดการออนไลน์](#) 25 พฤษภาคม 2554